

# มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยการดำเนินงานของเครือข่าย เจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดกิจกรรม เวิร์คช็อป โครงการประกวดมิวสิควิดีโอ ‘ข้อสะอาด ต้านทุจริต’ ประจำปี 2561



มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยการดำเนินงานของเครือข่ายเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปโครงการประกวดมิวสิควิดีโอ ‘ข้อสะอาดต้านทุจริต’ ประจำปี 2561

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ เปิดกิจกรรมเวิร์คช็อปพร้อมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับ 20 ผลงานที่เข้ารอบรองชนะเลิศ โครงการประกวดมิวสิควิดีโอ ‘ข้อสะอาดต้านทุจริต’ ประจำปี 2561 ที่เครือข่ายเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ดร.กัณทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้บริหารด้านการสื่อสาร สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาธิบาล และสื่อสารองค์กร เครือข่ายเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมดำเนินการจัดขึ้น ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้เอนกประสงค์ TK park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 20 ผลงาน ประเภทประชาชนทั่วไป 10 ผลงาน และประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา 10 ผลงาน ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอ พร้อมรับฟังการเสวนาแนะนำแนวทางผลิตผลงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและรับคำปรึกษาในการปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างใกล้ชิด อาทิ ธนิตย์ จิตนุกูล, ปรัชญา ปิ่นแก้ว, บัณฑิต ทองดี, อลงกต เอื้อไพบูลย์, ชาญ รุ่งเรืองเดชะวัฒนา และเหมันต์ เซตมี ซึ่งหลังจากนั้น คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาตัดสินให้เหลือ 10 ผลงานสุดท้าย (ประเภทละ 5 ผลงาน) ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 และจะประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ทาง Facebook Fanpage ข้อสะอาดต้านทุจริต, [www.acf.or.th](http://www.acf.or.th) และ [www.trueplookpanya.com](http://www.trueplookpanya.com)

สำหรับการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งถ้วยเกียรติยศ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 5 หอศิลป์และวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ เครือข่ายเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมดำเนินการจัดโครงการประกวดมิวสิควิดีโอ ‘ข้อสะอาดต้าน

ทุจริต' ประจำปี 2561 พร้อมช่วยประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนคณะกรรมการมาร่วมตัดสินในรอบต่างๆ อีกด้วย โดยโครงการฯ ยังได้รับความสนับสนุนอย่างยิ่งจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ฟีฟี่ที โกลบอลเคมีคอล ร่วมสนับสนุนโดย สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และอุทยานการเรียนรู้ TK Park